
  บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๔  ปีที่  ๑ 
ครั้งที่  ๒๓  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๕ 
ณ  ตึกรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๐๔  นาฬิกา 

 เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  
นายเจริญ  จรรย์โกมล  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม  จากนั้นได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด  ตามลําดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายขจิตร  ชัยนิคม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดอุดรธานี  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การดําเนินงานกองทุนพัฒนาศักยภาพบทบาท 
สตรีแห่งชาติและการดําเนินงานกองทุน  SML  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นผู้ตอบ   

๒. กระทู้ถาม  ของ  นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดราชบุรี  พรรคภูมิใจไทย  เรื่อง  ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ํา  ถาม  นายกรัฐมนตรี 
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  (นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์)  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ   

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายสุกิจ  อัถโถปกรณ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดตรัง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ความเดือดร้อนของประชาชนจากสินค้ากลุ่ม
พลังงานราคาแพง  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน   
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภา 
ผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าท่ี 

 

(สําเนา) 
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ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามลําดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นางบุศริณธญ์  วรพัฒนานันน์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรม
ของชาติ  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นผู้ตอบ   

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายยุคล  ชนะวัฒน์ปัญญา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดจันทบุรี  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างห้องเย็น
แช่แข็งสําหรับสินค้าเกษตรภาคตะวันออกในจังหวัดจันทบุรี  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  (นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์)  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายเหวง  โตจิราการ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ความคืบหน้าการยึดสนามบินนานาชาติ
สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากผู้ต้ังกระทู้ถามได้ 
ขอถอนกระทู้ถามดังกล่าว  ซึ่งกระทําได้ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๔๙ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายอํานวย  คลังผา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดลพบุรี  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การบริหารจัดการการส่งน้ําทางท่อน้ําจากเขื่อน
ป่าสักชลสิทธิ์  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เนื่องจากรัฐมนตรี
ติดราชการสําคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในวันพฤหัสบดีท่ี  
๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๕  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๔๗ 

เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 
ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ท่ีประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน  คือ  ขอให้ยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา  
พ.ศ.  ....  ซึ่งถูกยับยั้งไว้ตามมาตรา  ๑๔๗  (๒)  ของรัฐธรรมนูญขึ้นมาพิจารณาใหม่  
ซึ่ง  นายสุวิทย์  คนสมบูรณ์  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑๘) 
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เมื่อผู้เสนอได้แถลงเหตุผล  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข  ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว  ท่ีประชุมได้ลงมติยืนยัน
ร่างเดิมซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว  ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ 
จํานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  พ.ศ.  ....  เป็นอันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว  
ตามมาตรา  ๑๔๘  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ต่อมา  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติ
หน้าท่ี  จากนั้นได้มีสมาชิกฯ  เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมโดยขอให้
นําระเบียบวาระตามลําดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อจากร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน  
เงินประจําตําแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง  ประธานผู้ตรวจการ
แผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน  ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
(ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑)  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ  คือ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  ในท้องที่ตําบลห้วยโป่ง  
และตําบลมาบตาพุด  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  (ฉบบัท่ี  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  
คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑๒) 

๒. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  (ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  ....  
ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑๓) 

๓. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร  (ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  ....  
ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑๔) 

๔. ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพทัิกษ์เสรีชน  (ฉบับท่ี  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  
คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑๕) 

๕. ร่างพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  (ฉบับท่ี  ..)  
พ.ศ.  ....  (กําหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ในเรื่องไถ่ถอนและมรดกฯ)  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วน
ท่ี  ๑๖) 



 
- ๔ -

๖. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  (ฉบับที่  ..)  
พ.ศ.  ....  (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร)  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ   
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑๗) 

จากน้ัน  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมจึงได้เสนอให้ท่ีประชุม 
พิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ ท่ีประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน  คือ   
ร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน  พ.ศ.  ....   
ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องที่ท่ีประชุมเห็นชอบให้เลื่อน
ขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับท่ี  ๕)  โดยท่ีประชุมเห็นชอบให้นําร่างพระราชบัญญัติทํานอง
เดียวกันอีก  ๑  ฉบับ  ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ  ร่างพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  นายชวลิต  วิชยสุทธิ์  กับคณะ  
เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์)   
และผู้เสนอได้แถลงหลักการและเหตุผล  ทีละฉบับ  ตามลําดับ  มีสมาชิกฯ  อภิปราย 
โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าท่ี  รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายชัชชาติ  
สิทธิพันธุ์)  ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว  ท่ีประชุมได้มีมติให้ปิดอภิปราย 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการลงมติร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๑๑  นาฬิกา 

 
 

(นายพิทูร  พุ่มหิรัญ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
กลุ่มงานรายงานการประชุม 
โทร.  ๐  ๒๒๔๔  ๒๓๗๓,  ๐  ๒๒๔๔  ๑๓๑๐ 
โทรสาร  ๐  ๒๒๔๔  ๒๓๗๒ 
www.parliament.go.th  
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สรุปผลการพจิารณาร่างพระราชบัญญัติ 

เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติซึ่งถูกยับยั้งไว้  ตามมาตรา  ๑๔๘  วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จํานวน  ๑  ฉบับ  คือ 

- ร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  พ.ศ.  ....   
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